
Ísafjarðarbær
24.04.2021 

Berist til umhverfis og framkvæmdanefndar
Formaður: Nanný Arna Guðmundsdóttir 

Erindi: Hundagerði/Hundasvæði á Ísafirði 

Heil og sæl 

Fyrir hönd hundaeigenda á Ísafirði langar mig að ítreka þá beiðni sem borist hefur áður til 
nefndarinnar um að hér í bænum verði reist hundagerði/ eða svæði afmarkað sem 
hundasvæði. 

//Kom fram á stjórnarfundi hverfisráðs eyrar og efri bæjar 04.06.2015//
//Kom fram á fundi Umhverfis og framkvæmdanefndar á 67.fundi 26.06.2018//

Slík svæði rísa nú víðsvegar í sveitarfélögum landsins bæði á vegum sveitarfélaga sem og í 
samvinnu með hundaeigendum. Telja má upp svæði í Borgarnesi, Sauðárkróki, Hafnarfirði 
og á Akranesi. Töluverð aukning hefur verið á hundahaldi í bænum og væri það ánægjuleg 
viðbót í útivistar flóru sveitarfélagsins að bærinn komi að því að þjónusta þennan hóp.

Hvar á að reisa slíkt? Vekja má athygli á því að nemendur í Menntaskólanum á Ísafirði gerðu 
verkefni sem snýst um að reist verði metnaðarfull þjónustustarfsemi fyrir hunda á Hauganesi 
sem má hafa til hliðsjónar í umræðunni sem og hefur Suðurtangi verið nefndur sem 
möguleiki, þá fyrir aftan Sæfara eða í kringum það svæði. 

Það er ósk hundaeigenda að tekin verði afstaða hjá bænum varðandi staðsetningu á tilteknu 
gerði og farið verði í uppsetningu sem fyrst

Hver kostnaðurinn? Kostnaður við slíkt gerði/svæði þarf ekki að vera dýr. Eftirtaldar 
upplýsingar fengust hjá þjónustuveri Borgarbyggðar

Hundagerðið sem Borgarbyggð setti upp árið 2019 á sínum tíma kostaði rúma milljón í það 
heila: 
Vinna áhaldahúss og tækja - 540 þús
Verktakar - 225 þús (grafa fyrir hornstaurum ofl.)
Efniskaup - 400 þús
Samtals 1.165 þús krónur

Það voru okkar starfsmenn sem unnu verkið, og svo má gera ráð fyrir að efniskostnaður hafi 
hækkað eitthvað.
Hafðu endilega samband ef þú hefur frekari spurningar.

  

Eftirtaldar upplýsingar fengust frá Sauðárkróki en það má geta þess að töluverð vinna fór í 
jarðvegsframkvæmdir sem þarf ekki að ráðast í hér og kostnaðurinn töluvert hár vegna 
þessa. 



Sveitarfélagið Skagafjörður 

Áætlað er að auk gerðis þyrfti að vera til staðar til að byrja með: Ruslafata, skilti þar sem 
teknar eru fram umgengnisreglur á svæðinu, bekkir og að bærinn reikni með rekstrar og 
viðhaldskostnaði (mokstur, losun á rusli, (almennt viðhald) og svo framvegis).

Með fyrirfram þökk og von um skjót svör og framkvæmdagleði í fyrirrúmi

Finney Rakel Árnadóttir

Martha Kristín Pálmadóttir 
Ragnar Aron Árnason 
Guðmundur Björn Eyþórsson 
Guðrún Oddný Kristjánsdóttir 
Hrefna María Jónsdóttir 
Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir
Vala Dögg 
Aðalheiður Kristín 
Birgitta Rós Björnsdóttir 
Alexíus Jónasson
Sigríður Inga Sigurjónsdóttir 
Rakel María Björnsdóttir
Jóna B Brynjarsdóttir 
Anna Sigríður Ólafsdóttir 
Klaudia Karolsdóttir 
Anna Jakobína Hinriksdóttir 
Sveinfríður Olga Veturliðadóttir 
María Lárusdóttir 
Selma Dan Stefánsdóttir
Rúna Esradóttir 
Agnieszka Tyka 
Ívar Már Svanbergsson
Katrín Dröfn Björnsdóttir 
María Bjargey Davíðsdóttir 
Elín Sveinsdóttir 
Monika Wielgosz



Alexandra Elísabet 
Sunneva Sædóra Sigurðardóttir 
Sóley Veturliðadóttir 
Kristín Þóra Henrysdóttir 
Harpa Henrysdóttir 
Anna María Björnsdóttir
Erna Sigrún Jónsdóttir 
Aníta Ólafsdóttir 
Lilja Debóra Ólafsdóttir 
Jóhanna Eva Gunnarsdóttir 
Berglind Ósk Aðalsteinsdóttir
Gísli Sveinn Aðalsteinsson  


